
** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3408 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
            สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่งคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 ด้านคุณภาพ
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

50440000-3408-2-72568
หน้าที่1/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %

50440000-3408-2-72568
หน้าที่2/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

50440000-3408-2-72568
หน้าที่3/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามแผน

50440000-3408-2-72568
หน้าที่4/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

 : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2

ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ 
2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)  ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3408 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
            สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่งคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 

ด้านปริมาณ
     ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 ด้านคุณภาพ
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ 
2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)  ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3408 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
            สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่งคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 ด้านคุณภาพ
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

50440000-3408-2-72568
หน้าที่7/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

รายงานครั้งที่5

50440000-3408-2-72568
หน้าที่8/11 (พิมพ์เมื่อวันที่ 1-07-2025, 8:03 pm)



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ 
2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)  ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3408 ปีงบประมาณ พ.ศ.   : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ  : 12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป  : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณี  ศรีสมบัติ โทร. 1513
1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ
ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
            สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลาก
หลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่งคงและยั่งยืน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ.. 
ด้านปริมาณ
     ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
 ด้านคุณภาพ
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ  20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ :  **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2
ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ** 

2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง
ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด
ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ 
2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี)  ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท  : เป็นไปตามแผน  : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .............................................................

      .............................................................
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